

CHÍNH SÁCH NÓI KHÔNG VỚI VŨ KHÍ TRONG TRƯỜNG HỌC CỦA ISP

Ban hành Chính sách: Trưởng ban Kiểm soát Rủi ro Toàn cầu

Chỉnh sửa: Tháng 07 năm 2024

CƠ SỞ LÝ LUẬN

ISP luôn hướng tới việc đảm bảo an toàn và an ninh ở mức độ cao nhất trong tất cả các hoạt động của trường học, do đó ISP KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ LOẠI VŨ KHÍ NÀO CŨNG NHƯ KHÔNG CHO PHÉP BẤT KỲ AI ĐƯỢC LƯU TRỮ HAY MANG THEO VŨ KHÍ CÓ THỂ GÂY NGUY HIỂM CHO NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH VÀO TRƯỜNG HỌC.

PHẠM VI CHÍNH SÁCH

Chính sách này áp dụng cho tất cả các trường học và văn phòng của ISP cũng như áp dụng cho tất cả học sinh, nhân viên, phụ huynh, khách thăm và nhà thầu.

ĐỊNH NGHĨA

Công ty = Bất kỳ cơ sở nào của ISP hoặc một trong các công ty thành viên thực hiện hoạt động kinh doanh hàng ngày bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các Trường học và văn phòng.

Vũ khí được định nghĩa là một thiết bị được thiết kế và sản xuất để gây thương tích hoặc giết chết người khác hoặc một thiết bị được thiết kế trông giống như một vũ khí. Ví dụ về vũ khí bao gồm nhưng không giới hạn các loại súng ống, thuốc nổ (bao gồm cả pháo hoa), súng hơi, súng bắn đạn chì, súng BB, nỏ, cung dài, kiếm, vũ khí võ thuật, lưỡi dao, dao sấn hoặc dao cắt cá, nắm đấm gấu, súng giả.

Súng cầm tay là bất kỳ thiết bị nào có thể bắn các loại đạn như đạn đồng, đạn chì, pháo sáng, thuốc an thần, giáo, phi tiêu hoặc các loại đạn khác, cho dù đã nạp đạn hay chưa nạp đạn, bao gồm cả những loại sử dụng CO₂. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn các loại súng, súng hơi, súng bắn phi tiêu, súng lục, súng lục ổ quay, súng trường, súng bắn đạn ghém (súng hoa cải), đại bác và bất kỳ loại đạn nào cho các súng này.

Chất nổ là bất kỳ chất dễ cháy nào có khả năng gây thương tích nghiêm trọng bao gồm nhưng không giới hạn pháo nổ, thuốc nổ đen, thuốc nổ, thuốc nổ dẻo hoặc kíp nổ.

QUY TRÌNH

Nghiêm cấm tất cả học sinh, nhân viên, phụ huynh, khách tham quan và nhà thầu sở hữu vũ khí, bao gồm các loại súng và chất nổ, dù ở bất kỳ nơi nào khi đang ở trong khuôn viên của Công ty và/hoặc Trường hay tham dự sự kiện do Công ty và/hoặc Trường tổ chức bên ngoài khuôn viên. Quy định cấm này được áp dụng bất kể người sở hữu vũ khí có hay không được cấp giấy phép hợp pháp. Bất kỳ ai sở hữu hoặc sử dụng các loại vũ khí ngoài danh mục kể trên nhưng thuộc phạm vi chi tiết nêu trong NGOẠI LỆ được quy định trong Chính sách này sẽ được yêu cầu giao nộp vũ khí ngay lập tức nếu việc giao nộp này đảm bảo an toàn và/hoặc liên hệ các cơ quan chức năng để áp giải thiết bị nếu cần thiết.

Mọi sự cố liên quan đến vũ khí tại các trường học, văn phòng của ISP phải được thông báo NGAY LẬP TỨC cho Giám đốc điều hành Vùng, Tổng Giám đốc điều hành Khu vực và Trưởng ban Kiểm soát Rủi ro Toàn cầu

Các Trường học thành viên ISP sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo truyền tải chính sách này tới tất cả các phụ huynh và học sinh. Bằng việc nhận được chính sách này và đăng ký theo học tại Trường, Phụ huynh và học sinh thừa nhận tầm quan trọng cũng như đồng ý tuân thủ theo các điều khoản của chính sách này.

CHẾ TÀI

Đối tượng	Chế tài
Học sinh	Bị vĩnh viễn cấm theo học tại tất cả các Trường thành viên cũng như mọi sự kiện của ISP và bị báo cáo lên cơ quan Công an.
Nhân viên	Bị cho thôi việc, báo cáo lên cơ quan Công an và cấm làm việc vĩnh viễn tại tất cả các Trường và/hoặc Công ty thành viên của ISP cũng như các sự kiện của ISP, thông báo cho Giám đốc Nhân sự của Tập đoàn.
Nhà thầu - Đơn vị thứ Ba	Chấm dứt hợp đồng, loại trừ vĩnh viễn/trộn đời khỏi việc cung cấp dịch vụ ở tất cả các Trường thành viên và sự kiện của ISP; cấm tái ký hợp đồng trong tương lai với ISP.
Phụ huynh hoặc Người Giám hộ	Chấm dứt cung cấp dịch vụ vĩnh viễn với gia đình, học sinh được yêu cầu thôi học vào cuối năm học và cấm vĩnh viễn/trộn đời toàn bộ các thành viên trong gia đình tại tất cả các Trường thành viên và sự kiện của ISP.

Trưởng ban Kiểm soát Rủi ro Toàn cầu và Tổng Giám đốc điều hành Khu vực (DCEO) sẽ thống nhất về lệnh trừng phạt cuối cùng và làm việc với Giám đốc điều hành Vùng về cách thức và quy trình xử lý.

NGOẠI LỆ

Các trường hợp Ngoại lệ trong chính sách này có thể được Trưởng ban Kiểm soát Rủi ro Toàn cầu và Tổng Giám đốc điều hành Khu vực (DCEO) chấp thuận, ví dụ như việc để thực hiện một buổi biểu diễn.

Bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào cũng được yêu cầu gửi bằng văn bản đến Trưởng ban Kiểm soát Rủi ro Toàn cầu và Tổng Giám đốc điều hành Khu vực (DCEO) trước một sự kiện cụ thể. Văn bản chấp thuận sẽ bao gồm danh sách chi tiết những loại vũ khí được chấp thuận cùng mục đích sử dụng, người sử dụng, thời gian sử dụng và các điều khoản bảo quản an toàn vũ khí khi không sử dụng.

Các chấp thuận cho các trường hợp ngoại lệ này sẽ do Trưởng Ban Kiểm soát Rủi ro Toàn cầu và người sở hữu vũ khí nắm giữ để có thể xuất trình khi được yêu cầu.

MIỄN TRỪ

Chính sách này miễn trừ:

- Dao nghi lễ được mang theo hoặc sử dụng để đáp ứng các nghĩa vụ tôn giáo với sự đồng ý trước bằng văn bản của Trưởng Ban Kiểm soát Rủi ro Toàn cầu và dao đa năng được sử dụng cho mục đích hợp pháp mà không được vung hoặc đeo theo cách gây lo

ngại hoặc báo động.

- Sĩ quan thực thi pháp luật hoặc quân nhân được ủy nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Những người được Người sử dụng lao động ủy quyền và được pháp luật của quốc gia, tiểu bang hoặc tỉnh mà Công ty đặt trụ sở cho phép để sở hữu vũ khí trong khi thực hiện công việc, ví dụ: dịch vụ xe bọc thép thu hoặc vận chuyển tiền mặt.

VUI LÒNG XEM TRANG TIẾP THEO ĐỂ NẮM QUY TRÌNH LIÊN LẠC KHI CÓ SỰ VỤ.

